

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2009/NQ-HĐND

Minh Long, ngày 22 tháng 7 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG KHOÁ IX
NHIỆM KỲ 2004 – 2011 KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2009, nhiệm vụ- giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến của Đại biểu HĐND huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2009, nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009 và báo cáo các cơ quan chức năng; Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009

Dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự điều hành của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện. Bên cạnh đó, có sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành chức năng của tỉnh; Với sự đoàn kết, phấn đấu của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong huyện đã triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết HĐND huyện đề ra. Nhờ đó trong 6 tháng đầu năm 2009 huyện ta đã đạt được những thành quả rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng

- Lĩnh vực kinh tế: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2009 là 33.779 triệu đồng, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm trước, đạt 49,74% kế hoạch năm; Thu ngân sách trong địa bàn huyện đạt 814,24 triệu đồng (ngân sách huyện 471,8 triệu đồng, điều tiết ngân sách xã 342,44 triệu đồng) đạt 56,2% nghị quyết HĐND huyện.

-Lĩnh vực văn hóa xã hội: Giáo dục - đào tạo, y tế có những chuyển biến tích cực; Công tác VH TT, truyền thanh phát lại truyền hình duy trì hoạt động ổn định, tuyên truyền kịp thời chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với quần chúng nhân dân.

- An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, cụ thể như sau:

+ Lĩnh vực kinh tế:

Nông - Lâm - Thủy sản:

Chưa có giải pháp để nhân rộng các mô hình có hiệu quả thuộc các lĩnh vực khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ra diện rộng.

Tình trạng khai thác củi, gỗ trái phép tuy đã được ngăn chặn nhưng chưa triệt để;

- Tài chính:

Công tác thu thuế có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn thất thu từ nguồn thu từ bán keo và phí môi trường; Nguồn kinh phí chi cho đầu tư phát triển một số đơn vị quyết toán còn chậm so với quy định của nhà nước;

- Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:

Có chuyển biến nhưng còn chậm. Nghề thủ công làm mặt mây là nghề truyền thống của huyện, có tổ chức đào tạo nghề cho một số hộ dân, nhưng việc tổ chức sản xuất còn bị động, lúng túng.

- Thương mại và dịch vụ:

Hoạt động thương mại và dịch vụ tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện lỵ chưa phát triển đến các cụm dân cư, nhất là các khu dân cư ở xa trung tâm các xã Long Môn, Long Sơn. Do đó, việc cung ứng các mặt hàng phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt cũng như việc tiêu thụ hàng hoá nông - lâm sản đối với những hộ dân ở xa trung tâm huyện lỵ còn nhiều khó khăn, trở ngại;

- Thực hiện các dự án:

Tiến độ thực hiện các chương trình dự án tuy có nhiều chuyển biến nhưng có một số dự án tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Công tác bàn giao và duy tu bảo dưỡng các công trình xây dựng (đã hoàn thành đưa vào sử dụng) còn nhiều yếu kém.

+ Lĩnh vực văn hoá - xã hội:

- Giáo dục, tình hình học sinh bỏ học giữa chừng còn xảy ra, chất lượng dạy và học chưa đồng đều, đạo đức một số học sinh có biểu hiện xuống cấp;

- Y tế, thái độ phục vụ bệnh nhân của cán bộ ngành y có chuyển biến, tuy nhiên do trình độ năng lực của một số cán bộ còn hạn chế làm ảnh hưởng đến công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân;

- Công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, có một số khu dân cư chưa quan tâm đến cảnh quang môi trường;

- Công tác giảm nghèo thực hiện chưa thường xuyên và đi vào chiều sâu; một số hộ dân còn trông chờ ỷ lại vào nhà nước.

+ Về cải cách hành chính: việc thực hiện cơ chế 1 cửa chưa thực hiện có nề nếp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số đơn vị và 1 số xã chưa chủ động tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, còn bị động và trông chờ ỷ lại vào UBND huyện.

Nguyên nhân của những mặt hạn chế:

- Năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của cán bộ ở một số cơ quan, địa phương còn yếu kém. Chưa có tinh thần chủ động tích cực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Việc kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả công tác về kết quả thực hiện các chủ trương, quyết định, nghị quyết của huyện và của cấp trên đối với một số cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa có nề nếp.

- Một số cán bộ viên chức chưa có tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao nhận thức về chính trị, hiểu biết về pháp luật, do đó phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một bộ phận nhân dân không có tinh thần tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống.

- Công tác tuyên truyền giáo dục tinh thần tự lực, tự cường vươn lên làm giàu chính đáng, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước chưa được quan tâm đúng mức.

II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

Nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu được thông qua HĐND huyện nhiệm kỳ (2004-2011) tại kỳ họp thứ 11. Trong quá trình thực hiện cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau đây:

III. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2009:

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện đồng bộ những giải pháp sau đây.

1. Trong lĩnh vực kinh tế:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và có kế hoạch nhân rộng đến địa bàn thôn, nhằm tạo sự phát triển đồng đều giữa các địa bàn dân cư trong địa bàn huyện và đảm bảo phát triển bền vững, đẩy mạnh việc thâm canh, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh;

- Vận động nhân dân bảo vệ diện tích chè hiện có và có kế hoạch phát triển thêm nhằm góp phần tăng nguồn thu nhập ổn định cho nhân dân;

- Về chăn nuôi: Tiếp tục phòng chống dịch bệnh, chăm sóc đàn gia súc gia cầm.

- Lĩnh vực xây dựng cơ bản:

+ Về các nguồn vốn thực hiện các chương trình dự án (không có chương trình 30a).

* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng trong địa bàn huyện, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để kịp thời tổ chức thực hiện các chương trình dự án hoàn thành trong năm 2009;

* Tiếp tục thực hiện các chương trình dự án đã được thông qua HĐND huyện tại kỳ họp thứ XI HĐND huyện khóa IX, bao gồm nguồn vốn chương trình mục tiêu và vốn đầu tư tập trung theo sự phân cấp của tỉnh: 23.244 triệu đồng;

+Về thực hiện chương trình 30a của chính phủ:

* Tăng cường thực hiện các hợp phần trong đề án 30a, tập trung hoàn thành đề án quy hoạch dân cư và hỗ trợ sản xuất; thực hiện tốt chương trình xuất khẩu lao động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn 30a, đảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2009.

* HĐND huyện tán thành báo cáo của UBND huyện về xây dựng đề án 30a theo quyết định 30a của chính phủ và chi phí lập đề án; Khi đề án được UBND tỉnh phê duyệt, HĐND huyện giao cho UBND huyện chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong đề án theo kế hoạch vốn được tỉnh và trung ương giao và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

* HĐND huyện tán thành danh mục đầu tư thuộc nguồn vốn 30a được Chính phủ và tỉnh phân bổ cho huyện 25 tỷ đồng (có phụ lục kèm theo)

- Có kế hoạch củng cố hệ thống thủy lợi trong địa bàn huyện, nạo vét kênh mương, tăng cường đắp đập tạm, đập bồi đảm bảo nước phục vụ sản xuất;

- Các cơ quan chức năng tham mưu UBND huyện xây dựng giải pháp tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu vực làng nghề của huyện. Xây dựng kế hoạch, từng bước phát triển ngành nghề thủ công nhất là nghề làm mặt mây(nghề truyền thống của huyện), góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhân dân;

- UBND 5 xã và các cơ quan chức năng cần tăng cường trách nhiệm phối hợp với Chi cục thuế trong công tác thu thuế, phí và lệ phí trong địa bàn, kiên quyết chống thất thu, thực hiện thu đúng thu đủ đảm bảo các nguồn thu tập trung vào ngân sách nhà nước. Quyết tâm thu đạt và vượt kế hoạch được giao. Củng cố công tác quyết toán thu - chi ngân sách và công tác kế toán ở một số xã, kịp thời uốn nắn những sai sót, yếu kém trong quá trình quản lý ngân sách.

Đối với ngân sách xã, tổ chức tập huấn về công tác khoán chi để trong kế hoạch năm 2009 khuyến khích UBND các xã từng bước thực hiện công tác khoán chi như các đơn vị dự toán ở huyện. Tăng cường công tác kiểm tra thanh tra, kịp thời phát hiện và uốn nắn những sai sót trong công tác quản lý thu chi ngân sách của các đơn vị dự toán; Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% để bổ sung nguồn chi lương.

- Tăng cường vai trò của các chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của huyện trong việc tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, dự án được UBND huyện giao.

Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ xã về năng lực tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn xã, nhất là năng lực tổ chức quản lý các chương trình dự án, đảm bảo tiến độ theo lộ trình hướng dẫn của Ủy ban dân tộc và của tỉnh, góp phần hoàn thành những mục tiêu nhiệm vụ của chương trình 135 giai đoạn 2. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư; Triển khai thực hiện quy chế giám sát cộng đồng, thực hiện công khai hoá trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư đối với công tác xây dựng cơ bản.

- Tăng cường công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, khắc phục tình trạng phá rừng làm nương rẫy, cương quyết xử lý các tổ chức cá nhân khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng;

- Kiểm tra rà soát phương án phòng chống lụt bão để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa bão sắp đến.

2. Về lĩnh vực văn hoá xã hội

- Phòng Giáo dục đào tạo phối hợp với UBND 5 xã, các hội đoàn thể và cá cơ quan chức năng, thực hiện những giải pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

UBND 5 xã cần chủ động phối hợp với cơ quan mặt trận và các hội đoàn thể tham gia vận động các gia đình tạo điều kiện cho con em đi học, hội khuyến học và cơ quan chức năng kịp thời động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đi học. Tiếp tục duy trì giữ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; Duy trì kết quả trường đạt chuẩn Quốc gia bậc tiểu học. Xây dựng mới một trường đạt chuẩn quốc gia bậc tiểu học.

- Có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và y đức cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị bệnh cho dân; kịp thời triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm H1-N1.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh phát lại truyền hình, kịp thời tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến các khu dân cư, và phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Kịp thời giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách và các vấn đề xã hội bức xúc phát sinh trong địa bàn huyện.

Tăng cường hoạt động ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo của huyện và xã, kịp thời triển khai thực hiện các chương trình dự án thuộc chương trình xoá đói giảm nghèo đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho công tác xoá đói giảm nghèo của huyện.

3. An ninh - Quốc phòng

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về chiến lược bảo vệ tổ quốc

trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế. Tăng cường công tác an toàn giao thông để hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông trong huyện.

- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2006 – 2010, tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể ở địa phương đảm bảo nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện Quyết định 19/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo điều hành, quản lý hành chính trong cơ quan nhà nước. Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo quy định của nhà nước.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân, các thành viên HĐND có kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết đạt hiệu quả.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khoá IX nhiệm kỳ (2004 – 2011) thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009.

CHỦ TỊCH

Đình Văn Siêng